



Dự án thay thế Cầu Ralph T. Basiliere Dành riêng cho hạng nhất

Điều gì đang diễn ra?

Cầu Ralph T. Basiliere Dành riêng cho hạng nhất (gọi tắt là PFC), mặc dù an toàn cho tất cả người sử dụng, nhưng đã sắp hết tuổi thọ hữu dụng của nó và phải được thay thế. MassDOT sẽ tổ chức cuộc họp thông cáo đại chúng để giới thiệu dự án thay thế với cộng đồng Haverhill, cung cấp cho người tham dự cơ hội để nắm đầy đủ thông tin về phạm vi của dự án, những biện pháp mà MassDOT dự định thay thế cây cầu, và những phương thức mà các thành viên trong cộng đồng quan tâm đến vấn đề này có thể tham gia trong quá trình công khai.

Vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến quý vị như thế nào?

Trong sáu tháng tới, nhóm thiết kế của MassDOT sẽ làm việc với cộng đồng Haverhill để xác định loại cầu sẽ thay thế cây cầu Basiliere hiện tại, hình dáng vẻ ngoài của cây cầu mới, và những yếu tố cấu trúc chính khác của cây cầu như là các mối kết nối giữa xe đạp và người đi bộ và cấu hình làn đường.

Thời điểm

THỨ NĂM, NGÀY 9 THÁNG 3 NĂM 2023
6:30 – 8:30 TỐI

Địa điểm

UMASS LOWELL INNOVATION HUB
2 MERRIMACK STREET
HAVERHILL, MA 01810



Xin lưu ý rằng một loạt biên bản ghi chú sẽ được thực hiện cho cuộc họp này. Truy cập trang <https://www.mass.gov/orgs/highway-division/events> để biết thêm thông tin..



Cuộc họp này dễ tiếp cận đối với người khuyết tật và người có trình độ tiếng Anh hạn chế. MassDOT cung cấp dịch vụ hỗ trợ hợp lý và/hoặc hỗ trợ về ngôn ngữ miễn phí theo yêu cầu, khi thích hợp. Để yêu cầu dịch vụ hỗ trợ hoặc hỗ trợ về ngôn ngữ, vui lòng liên hệ Giám đốc về Đa dạng và Dân quyền của MassDOT qua số điện thoại (857) 368-8580, số fax (857) 368-0602, số chuyển tiếp 7-1-1, hoặc qua email đến địa chỉ MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Quý vị nên đưa ra yêu cầu càng sớm càng tốt trước khi cuộc họp diễn ra, và đối với các dịch vụ khó sắp xếp hơn bao gồm ngôn ngữ ký hiệu, CART (bản dịch theo thời gian thực) hoặc bản dịch ngôn ngữ hoặc phiên dịch, quý vị nên đưa ra yêu cầu ít nhất mười ngày làm việc trước khi cuộc họp diễn ra.

Các câu hỏi về dự án cũng có thể được gửi qua email đến địa chỉ haverhillbasilierebridge@dot.state.ma.us
Vui lòng gửi bất kỳ ý kiến bằng văn bản liên quan đến những chủ trương được đề xuất đến : **Carrie A. Lavallee, P.E., Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: BRIDGE SECTION**
PROJECT FILE NO. 605304